

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)



นางสาวปัทมาวรรณ ศักดิ์ภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ผู้จัดการ/กรรมการบริหารสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเป็นผู้บรรยายและร่วมจัดทำรายการประชาสัมพันธ์ งานของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ อาทิ Youtube, Website, Facebook ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้สนับสนุนให้มีการวางโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบทห่างไกลและกั้นดารตามแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้สนับสนุนและเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติฯ ระเบียบ และข้อบังคับของ กสทช. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สามารถหารายได้มาเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงเสนอให้มีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เนื่องจากเป็นคลื่นสาธารณะ ประเภทที่ ๑

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนในการนำนักศึกษาเข้าฝึกเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณะ พระพุทธศาสนาและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีจิตอาสาอย่างแท้จริง ในงานประถมนางวัลเสาศิลาโอศกผู้นำศีลธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการวิทยุกระจายเสียงจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป